

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเฉลิมฉลอง “วันท่องเที่ยวโลก 2559”



ข่าวประชาสัมพันธ์

นานาชาติประทับใจงานเฉลิมฉลอง “วันท่องเที่ยวโลก 2559” ในไทยยิ่งใหญ่

นายกรัฐมนตรี ยืนยันขับเคลื่อนประเทศเป็นเมืองท่องเที่ยวในอุดมคติเพื่อคนทั้งมวล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเฉลิมฉลอง “วันท่องเที่ยวโลก 2559” ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมี มร. ซู จิง (Xu Jing) ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้ง ดร.เดวิด สโกว์ซิล (David Scowsill) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Tourism and Travel Council: WTCC) นำสมาชิกจากทั่วโลกร่วมงานพร้อมใช้โอกาสนี้รวมพลังทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการท่องเที่ยวของคนทั้งมวลอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียังได้ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในบริบทของเวทีโลก” เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพเชิงการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่สายตาประชาคมโลก โดยกล่าวว่า “แนวคิดหลักของ ‘วันท่องเที่ยวโลก 2559’ คือ ‘การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล...เข้าถึงอย่างเท่าเทียม’ และเวลานี้ก็นับเป็นเวลาอันเหมาะสมที่สุดที่เราจะร่วมกันคิดเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล และการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของทุกคน คิดอย่างจริงจังและคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม”

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า สำหรับประเทศไทยมีจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวในหลากหลายด้าน ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์และธรรมชาติอนุรักษ์ เชิงการแพทย์และสุขภาพ รัฐบาลจึงมีการกำหนดการพัฒนาเขตพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยการมุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ท่องเที่ยวเดิมให้สามารถท่องเที่ยวต่อเนื่องได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่นมีความพร้อมเพื่อให้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโต อย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์

แผนพัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี

“ประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเมืองในอุดมคติของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยไม่ทำลายมรดกอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของชาติ รัฐบาลจะแปลงวิสัยทัศน์นี้สู่การปฏิบัติโดยจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอารยสถาปัตยกรรมแห่งประชาคมอาเซียน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ รัฐบาลจึงต้องการความร่วมมืออย่างเต็มที่จากภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายชุมชน ภาคประชาสังคม ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบการและผู้มีบทบาทและมีผลประโยชน์ร่วมกันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อร่วมมือกันทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในระดับโลก”ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ กล่าวย้ำ

ในขณะที่ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงฯ นำทีมผู้แทนองค์กรภาครัฐและเอกชนในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

รัฐมนตรีกอบกาญจน์ กล่าวว่า “การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เป็นมิติใหม่ที่สื่อถึงการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ในการรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มประเภท ทุกช่วงอายุ ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาอารยสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับคนทั้งมวล โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการและผู้มีความต้องการพิเศษ ดังนั้นการหันมาให้ความสำคัญและสร้างความตระหนักรู้ของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันรณรงค์ พัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและการเข้าถึงในทุกมิติจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

“คณะผู้บริหารระดับสูงของ UNWTO และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านให้ความเชื่อมั่นถึงศักยภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย เราเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนต้องไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ทุกคนต้องท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียม และต้องเข้าถึงได้อย่างแท้จริง ที่สำคัญคนไทยมีน้ำใจ พร้อมให้การต้อนรับ ดูแล ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างแข็งขัน โดยหลังจากนี้เรามีโครงการที่จะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล การเข้าถึงอย่างเท่าเทียม โดยเริ่มนำร่องที่จังหวัดขอนแก่น และจะทยอยเปิดเส้นทางในทุกภาคของประเทศไทย” รัฐมนตรีกอบกาญจน์กล่าว

สำหรับกิจกรรมการเฉลิมฉลอง “วันท่องเที่ยวโลก 2559” นั้นจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ 26-29 กันยายน ศกนี้ เริ่มจากการจัดการประชุมปฏิบัติการเรื่องการท่องเที่ยวกับสื่อมวลชน โดยสื่อพันธมิตรอย่าง CNN และหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม (นานาชาติ)คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร การปาฐกถา ตามมากิจกรรมที่เวทีหลักที่ สยาม เคมปินสกี ประกอบด้วยการอภิปรายเรื่อง “การท่องเที่ยวและการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม” โดย Mr. Ivor Ambrose กรรมการผู้จัดการ European Network for Accessible Tourism (ENAT) การสัมมนาในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล: การกำหนดกรอบนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เพียงพอ” โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณมณฑิยา บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คุณ

กฤษณะ ละไล พิธีกรข่าวผู้รณรงค์แนวคิดอารยสถาปัตย์ Mr. Benito C. Bengzon, Jr., ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
ฟิลิปปินส์ Ms. Yang Xiuping, เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน และ Dr. Thong Khon, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวกัมพูชา

นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศปฏิญญา “วันท่องเที่ยวโลก 2559” โดย Ms. Sandra Carvao, Chief of
Communication and Publications ขององค์การการท่องเที่ยวโลก ร่วมด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่า
ด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ดร. ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รักษาการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร Dr David Scowsill ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภาคการเดินทางและท่องเที่ยวโลก (WTTC) และ
Mr. Mario Hardy ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA)

ไฮไลท์ภายในงานยังมีขบวนธง และพาเหรดเพื่อเชิญ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และ มร. ชู
จิง ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก ของ UNWTO พร้อมทั้งนักกีฬาเจ้าเหรียญพาราลิมปิก ขึ้นทำกิจกรรม
เฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลก 2559 อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวเพลงพิเศษ “Tourism for All” ที่ประพันธ์โดย
คุณพยอม วลัยพัชรา ผู้ประพันธ์คำร้อง “The Asean Way” เพลงประจำภูมิภาคอาเซียน โดยคราวนี้เป็นการ
ทำงานร่วมกับ ปราโมทย์ ทิพย์โอสถ และ ป้อม ออโต้บาห์น มีการแสดงอันตระการตา ทั้งนาฏมวยไทย ประชันการ
บรรเลงเพลงไทย โดย เก่ง ธชย เดอะวอยซ์ ที่เพิ่งคว้ารางวัลมากที่สุดในระดับโลก WCOPA 2016 มาหมาดๆ การ
แสดงดนตรีโดยวงผู้พิการ การขับร้อง โดย นักร้องคนดัง อาจารย์ไจรตันน์ พิทักษ์เจริญ และวงคอรัสแห่ง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การบรรเลงเพลงโดย สมศักดิ์ เหมรัญ ฉายาก็ด้าร์มือเดียว จากรายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์
พร้อมทั้งการวาดภาพประกอบเพลงโดยคุณเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน ผู้ได้รับฉายา “มนุษย์เพนกวิน” ปิด
ท้ายคำชื่นชมอันประทับใจของการชื่นชมความงดงามอลังการของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยามราตรี ตามด้วยกาลาดินเนอร์ ณ โรงแรมแห่งชาติ ก่อนที่คณะผู้ร่วมประชุมจะเดินทางไปศึกษาดูงานในจังหวัดขอนแก่นในวันที่ 28-29 กันยายน 2559
